



Chương trình chủng ngừa tại trường học cho Lớp 7 - thông tin dành cho phụ huynh

Tại sao chủng ngừa lại quan trọng?

Chủng ngừa bảo vệ mọi người khỏi các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao gây ra bệnh nghiêm trọng, thương tật và tử vong. Vắc-xin kích hoạt phản ứng miễn dịch bảo vệ con người nếu họ bị tiếp xúc lại với căn bệnh đó trong môi trường.

Trước khi được phê duyệt, tất cả vắc-xin hiện có tại Úc đều phải vượt qua các kiểm tra an toàn nghiêm ngặt. Vắc-xin sẽ tiếp tục được kiểm tra để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Tất cả các thuốc men và vắc-xin đều có thể có các tác dụng phụ. Các tác dụng phụ đôi khi nghiêm trọng, nhưng đa phần là không. Để có thông tin về an toàn vắc-xin và các tác dụng phụ thông thường hay hiếm gặp, vui lòng đọc thêm trên trang: healthywa.wa.gov.au/immunisation

Chương trình chủng ngừa tại trường học

Thông qua chương trình này, con bạn được chích miễn phí và theo định kỳ một số loại vắc-xin theo khuyến cáo để ngừa các bệnh:

- bạch hầu, uốn ván, ho gà - 1 mũi
- Virus u nhú ở người (HPV) - 1 mũi

Bạn có thể đọc thêm về các bệnh này và các loại vắc-xin được dùng để ngừa các bệnh đó tại trang: healthywa.wa.gov.au/immunisation

Bạn cần phải làm gì

Là cha mẹ/người giám hộ, bạn phải đồng ý cho con chích ngừa thông qua:

Nền tảng trực tuyến VaccinateWA (vaccinatewa.health.wa.gov.au)*

hoặc

Bằng cách in mẫu đơn ra từ trang healthywa.wa.gov.au/schoolimmunisations và nộp lại cho trường học

* Các trường trong khu vực Thành phố Joondalup, Đảo Cocos và Christmas không có lựa chọn này.

Chỉ có các học sinh đã được phụ huynh của mình trả lời 'Yes' mới được chích vắc-xin vào ngày hôm đó.

Nếu con bạn không được chủng ngừa ngày hôm đó, bạn sẽ được thông báo, và sẽ được cho biết các lựa chọn chủng ngừa thay thế.

Trước khi con bạn được chích vắc-xin

Với bệnh nhẹ thông thường như là cảm lạnh cùng sốt nhẹ thì không nên trì hoãn việc tiêm chủng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do bị một số loại bệnh nền thì nên ngừng hoặc hoãn tiêm chủng lại. Hãy để y tá chủng ngừa hoặc trường học biết nếu con bạn:

- đã từng bị phản ứng nghiêm trọng sau bất kỳ lần tiêm chủng nào
- có tiền sử bị dị ứng nghiêm trọng thì được khuyến cáo là không nên tiêm chủng
- đã chích vắc-xin sống tháng trước vd. bệnh lao, sởi, sốt vàng da
- đã chích immunoglobulin (huyết thanh miễn dịch) hay được truyền máu toàn phần trong vòng 3 tháng
- mắc loại bệnh gây suy giảm chức năng miễn dịch, (vd. bệnh bạch cầu, ung thư, HIV/AIDS) hay đang được điều trị mà điều trị này khiến cho chức năng miễn dịch bị suy giảm (vd. Thuốc hóc-môn tổng hợp steroid như là hydrocortisone hoặc prednisolone, xạ trị, hóa trị)
- sống với người bị bệnh gây suy giảm miễn dịch hoặc người đang trải qua điều trị làm giảm chức năng miễn dịch
- không khỏe tại thời điểm tiêm chủng.

Chăm sóc sau tiêm chủng

Chỗ chích có thể sẽ bị đỏ và sưng - hãy đắp miếng vải mát ẩm lên.

Có thể sẽ hơi bị đau, sốt, nhức đầu và mệt mỏi. Nếu bị đau và nhức đầu, hãy dùng thuốc paracetamol theo chỉ dẫn trên bao bì. Nếu sốt dai dẳng, hãy đi khám bác sĩ.

Hãy lên trang healthywa.wa.gov.au/immunisation để có thêm thông tin về các tác dụng phụ thông thường và ít gặp của vắc-xin.

Ngay lập tức tìm kiếm tư vấn y tế nếu bị phản ứng mà bạn cho là nghiêm trọng hay không ngờ tới.

Theo quy định pháp luật, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chủng ngừa tại WA phải báo cáo về các phản ứng bất lợi sau khi chủng ngừa. Cha mẹ cũng có thể trình báo các lo ngại về bất cứ phản ứng nghiêm trọng nào sau khi chủng ngừa. Tìm hiểu thêm tại healthywa.wa.gov.au/WAVSS hoặc gọi đến 6456 0208.

Hồ sơ Chủng ngừa

Sau khi tiêm chủng, học sinh sẽ được nhận giấy tiêm chủng ghi tên vắc-xin các em đã được chích.

Tất cả các vắc-xin được chích qua chương trình chủng ngừa tại trường học sẽ được lưu tại Cơ quan Đăng bộ Chủng Ngừa Úc (AIR)

Bạn có thể truy cập Bản Kê khai Lịch sử Chủng ngừa của con mình từ cơ quan AIR để kiểm tra xem con có tiêm chủng đầy đủ đúng hạn không.



Tài liệu này có thể ở các định dạng khác theo yêu cầu.

Được xuất bản bởi Tổng cục Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm
© Bộ Y tế 2024

Bản quyền tài liệu này thuộc về Bang Tây Úc trừ khi có chỉ định khác. Ngoài việc sử dụng hợp lý cho các mục đích khảo cứu tư, nghiên cứu, phê bình hoặc đánh giá, được cho phép chiếu theo điều khoản của Đạo luật Bản Quyền 1968, không có phần nào của tài liệu này được tái xuất bản hay tái sử dụng cho bất cứ mục đích nào mà không có sự cho phép của Bang Tây Úc.

Liên hệ

Bác sĩ địa phương, dược sĩ, trung tâm y tế cộng đồng, bệnh viện hay đơn vị y tế công
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia (Đường dây Tư vấn Y tế Úc)
Điện thoại 1800 022 222

Thêm thông tin

Bộ Y tế
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Bộ Y tế Liên bang
1800 671 811 hoặc
health.gov.au/health-topics/immunisation

